

การสร้างวัฒนธรรม

กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก No Gift Policy

ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไตนวด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไตนวด ได้ดำเนิน การจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อน
จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไตนวด
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๓๓ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยมี นายกฤติพงศ์ ฤทธิสุวรรณวัง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไตนวด เป็นประธานในการเปิดประชุม
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่”
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไตนวด รับทราบ
แนวทาง Do's & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไตนวด มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูก
จิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม

กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก No Gift Policy

อบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไตนต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไตนต ได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไตนต ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๓๗ คน และสมาชิกสภา จำนวน ๑๒ คน โดยมีนายกฤติพงศ์ ถวิลสุวรรณวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตนต เป็นประธานในการอบรม

การจัดอบรมจริยธรรมนี้ มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ , ผู้บริหาร , สมาชิกสภา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และนโยบายสุจริตโปร่งใส การไม่รับของขวัญของ กำเนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลไตนตใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้ “ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ มอบนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว